

คู่มือสำหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (N)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- ผู้ยื่นคำขอ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ใกล้ครบกำหนดและประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตโดยมีอายุใบอนุญาตเหลืออยู่ไม่เกิน ๒ ปี แต่ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งปีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๙

- คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและที่ดินที่ยื่นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร

http://apps.dlt.go.th/bus_terminal/docs/howto๒.pdf

- แผนการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ผู้ขอต้องจัดทำเพื่อใช้ประกอบคำขอ ประกอบด้วย แผนการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารระยะสั้น (๖ เดือน) แผนการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารระยะยาว ๕ ปี และแผนการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาตลอดอายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร

- การแจ้งผลการพิจารณาจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยผู้ขอต้องไปทำสัญญาจัดตั้งสถานี (ต่ออายุ) กับกรมฯ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติคณะกรรมการฯ กลางตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะทำให้การขอ/ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

หมายเหตุ

*ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่า ผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาทันทีความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

**ปิดรับเงินค่าหลักประกันการปฏิบัติตามคำขอ/สัญญา/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/อื่น ๆ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ ที่อยู่ : ๒๔๗ หมู่ ๗ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๔๔ ๘๑๑ ๓๔๓</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (ไม่มีพักเที่ยง)</p>
<p>สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (ปิดรับเงินค่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/อื่น ๆ เวลา ๑๕.๓๐ น.)) สำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง)</p>

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : ๒๒๒ วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
๑)	<p>การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร และหลักฐานประกอบคำขอ (หมายเหตุ: (- หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก - สำนักการขนส่งผู้โดยสาร และสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ - ผู้ขอต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ - กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาต/ไม่ยื่นคำขอต่ออายุ/ยื่นคำขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ให้การขอ/ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด - กรณีมีผู้ยื่นคำขอหลายรายพร้อมกันหรือใกล้เคียงกัน กรอปรระยะเวลาจะนานกว่าปกติ))</p>	๒ ชั่วโมง	สำนักการขนส่งผู้โดยสาร
๒)	<p>การพิจารณา - รวบรวมข้อมูลการขอต่ออายุใบอนุญาต ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ดำเนินการ สำนวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ชุด และรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอ หลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติม ตรวจสอบแผนปรับปรุงสถานี</p>	๑๕๐ วันทำการ	สำนักการขนส่งผู้โดยสาร

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<p>พิจารณาผลการตรวจสอบข้อมูล ผลการสำรวจความพึงพอใจ</p> <p>- ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสถานีขนส่งผู้โดยสาร และทำรายงานผลการตรวจสอบ</p> <p>(หมายเหตุ: (- หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก - สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร สำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่</p> <p>- ผู้ขอต้องปรับปรุงสถานีตามแผนระยะสั้นและตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงฯ แจ้งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะมีการนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดให้มีฯ พิจารณา หากผู้ขอไม่ปรับปรุงสถานีดังกล่าวตามเวลาที่กำหนดไว้ ให้การขอ/ต่ออายุใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด))</p>		
๓)	<p>การพิจารณา</p> <p>- รวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดให้มีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงสถานีและการต่ออายุใบอนุญาต</p> <p>- นำเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดให้มีฯ ให้คณะกรรมการรับรองและกรมการขนส่งทางบกพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>(หมายเหตุ: (การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดให้มีฯ จะดำเนินการได้หลังจากได้รับการเห็นชอบวาระการประชุมแล้ว กรณีคณะกรรมการฯ มิได้มีมติเห็นชอบในคราวเดียว กรอระยะเวลาจะนานกว่าปกติ))</p>	๑๕ วันทำการ	สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร
๔)	<p>การพิจารณา</p> <p>จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางนำเสนอกรมการขนส่งทางบกพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และเข้าร่วมประชุม</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	๑๕ วันทำการ	สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร
๕)	<p>การพิจารณา</p> <p>แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	๓๔ วันทำการ	สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	(หมายเหตุ: (- การจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง จะดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขว่า คณะกรรมการประกอบ/องค์ประชุม, สามารถ กำหนดวันประชุมได้, ระเบียบวาระและเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วน - กรณีคณะกรรมการฯ มิได้มีมติเห็นชอบในคราวเดียว กรอบ ระยะเวลาจะนานกว่าปกติ))		
๖)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ จัดทำหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามเพื่อแจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางให้ผู้ขอทราบ และไปทำสัญญาจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ต่ออายุ) กับกรมการขนส่งทางบก ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ (หมายเหตุ: (ผู้ขอต้องไปทำสัญญาจัดตั้งสถานี (ต่ออายุ) กับ กรมการขนส่งทางบก ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับ หนังสือตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตาม ความใน พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ หากพ้น กำหนดเวลาดังกล่าว จะทำให้การขอ/ดำเนินการต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด))	๗ วันทำการ	สำนักการขนส่ง ผู้โดยสาร

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
๑)	บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๐ ฉบับ หมายเหตุ (๑. กรณีผู้ขอ (บุคคลธรรมดา) มาดำเนินการด้วยตนเอง ๒. กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ดำเนินการแทนผู้ขอตามข้อ ๑ ต้องแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ ครบถ้วนด้วย ๓. กรณีผู้ขอ (นิติบุคคล) ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ หุ่นส่วนหรือกรรมการบริษัททุกคน และต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ให้ครบถ้วน ๔. กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ดำเนินการแทนผู้ขอตามข้อ ๓ ต้องแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ่นส่วนหรือกรรมการบริษัททุกคน	กรมการปกครอง

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ครบถ้วน</p> <p>๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนต้องไม่หมดอายุ</p> <p>๖. คุณสมบัติของผู้ขอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้ง/จัดให้มีสถานียขนส่งผู้โดยสาร)</p>	
๒)	<p>คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานียขนส่งผู้โดยสาร</p> <p>ฉบับจริง ๑ ฉบับ</p> <p>สำเนา ๐ ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ผู้ขอต้องกรอกข้อมูลในคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน ลงนามในคำขอ และประทับตราบริษัท (ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคล))</p>	สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร
๓)	<p>สำเนาทะเบียนบ้าน</p> <p>ฉบับจริง ๑ ฉบับ</p> <p>สำเนา ๐ ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (๑. กรณีผู้ขอ (บุคคลธรรมดา) มาดำเนินการด้วยตนเอง</p> <p>๒. กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ดำเนินการแทนผู้ขอตามข้อ ๑ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ครบถ้วนด้วย</p> <p>๓. กรณีผู้ขอ (นิติบุคคล) ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัททุกคน และต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ครบถ้วน</p> <p>๔. กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ดำเนินการแทนผู้ขอตามข้อ ๓ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัททุกคนที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ครบถ้วน</p> <p>๕. คุณสมบัติของผู้ขอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้ง/จัดให้มีสถานียขนส่งผู้โดยสาร)</p>	กรมการปกครอง
๔)	<p>รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน</p> <p>ฉบับจริง ๐ ฉบับ</p> <p>สำเนา ๑ ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผู้ขอเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ขอต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทในเอกสารทุกฉบับ คุณสมบัติผู้ขอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้งสถานียขนส่งผู้โดยสาร)</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๕)	<p>หนังสือรับรองนิติบุคคล</p> <p>ฉบับจริง ๐ ฉบับ</p> <p>สำเนา ๑ ฉบับ</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>หมายเหตุ (หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด กรณีผู้ขอเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี โดยหนังสือดังกล่าว นายทะเบียนฯ ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นคำขอ และผู้ขอต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทในเอกสารทุกฉบับ คุณสมบัติผู้ขอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้ง/จัดให้มีสถานียขนส่งผู้โดยสาร)</p>	
๖)	<p>รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ฉบับจริง ๐ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผู้ขอเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ขอต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทในเอกสารทุกฉบับ คุณสมบัติผู้ขอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้ง/จัดให้มีสถานียขนส่งผู้โดยสาร)</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๗)	<p>รายชื่อกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดทุกคน ฉบับจริง ๐ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผู้ขอเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ขอต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทในเอกสารทุกฉบับ คุณสมบัติผู้ขอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้ง/จัดให้มีสถานียขนส่งผู้โดยสาร)</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๘)	<p>รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ ฉบับจริง ๐ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผู้ขอเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ขอต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทในเอกสารทุกฉบับ คุณสมบัติผู้ขอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้ง/จัดให้มีสถานียขนส่งผู้โดยสาร)</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๙)	<p>สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ ฉบับจริง ๐ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผู้ขอเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ขอต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทในเอกสารทุกฉบับ คุณสมบัติผู้ขอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้ง/จัดให้มีสถานีส่งผู้โดยสาร)</p>	
๑๐)	<p>ใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือใบแทน ฉบับจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๐ ฉบับ หมายเหตุ (สำหรับผู้ขอทุกกรณี)</p>	สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร
๑๑)	<p>หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานีส่งผู้โดยสาร ฉบับจริง ๐ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ หมายเหตุ (สำหรับผู้ขอทุกกรณี ผู้ขอต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ขอต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้าเป็นนิติบุคคล) ในเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกฉบับ ที่ดินที่ยื่นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้ง/จัดให้มีสถานีส่งผู้โดยสาร)</p>	กรมที่ดิน
๑๒)	<p>แผนการปรับปรุงสถานีส่งผู้โดยสาร ฉบับจริง ๐ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ หมายเหตุ (สำหรับผู้ขอทุกกรณี ผู้ขอต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารทุกฉบับ แผนการปรับปรุงสถานีส่งผู้โดยสาร ประกอบด้วย แผนการปรับปรุงสถานีส่งผู้โดยสารระยะสั้น ๖ เดือน แผนการปรับปรุงสถานีส่งผู้โดยสารระยะยาว ๕ ปี และแผนการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาตลอดอายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานีส่งผู้โดยสาร)</p>	-
๑๓)	<p>หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๐ ฉบับ หมายเหตุ (- ใช้กรณีมอบอำนาจให้ยื่นแทน - ต้องมอบอำนาจ ให้มีอำนาจลงนามในบันทึกความบกพร่องด้วย - ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาทต่อรายการที่มอบให้ดำเนินการ ๑ รายการ กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการมากกว่า ๑ รายการ ให้ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท)</p>	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ไร่/ละ)
๑)	หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ต่ออายุ) (หมายเหตุ: (ยื่นในวันทำสัญญาจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ต่ออายุ)))	ค่าธรรมเนียม ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒)	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ต่ออายุ) (หมายเหตุ: (ยื่นในวันทำใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ต่ออายุ)))	ค่าธรรมเนียม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
๑)	สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ที่รับคำขอ (www.chaiyaphumdlr.go.th) (หมายเหตุ: -)
๒)	ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ ๑๕๘๔ (หมายเหตุ: -)
๓)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / ตู้ ปณ.๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐))
๔)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ - สายด่วน ๑๒๐๖ / โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๙๐๐ , ๑๙๐๔- ๗ / โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๑๓๒ - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +๖๖ ๙๒ ๖๖๘ ๐๗๗๗ / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
๑)	แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ -